



เวียนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๐๗๑

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกัญจน์ สувณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การเตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจัดงานวันลอยกระทง

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ ๘ พ.ย.นี้ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพฯ จะจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีตามช่วงระยะเวลาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าวประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมลอยกระทง นอกจากนี้ ยังมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอย และมักเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ รวมถึงอุบัติเหตุจากการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก

- เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการสัญจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทุกจังหวัด กำชับนายทะเบียนท้องที่เข้มงวด กวดขัน การออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือขายดอกไม้ไฟ รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือขายดอกไม้ไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ตรวจตราตรวจสอบอาคารสถานที่ โปะยาทำเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ง่าย และบำรุงซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันที่

- ขอให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่จะจัดงานวันลอยกระทงเตรียมการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ กำชับให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอย พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่น ๆ ในช่วงวันลอยกระทง รวมทั้งกำหนดแนวทางการขออนุญาต ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่สำหรับปล่อยโคมลอย ข้อห้ามและบทลงโทษตามกฎหมาย โดยต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับจัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เผื่อระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุอื่น โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามมาตรการที่กำหนด รักษาความสงบเรียบร้อยและเผื่อระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโปะยา ทำเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำสำหรับประชาชนใช้ลอยกระทงและเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันลอยกระทงในพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่อง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนด ตลอดจน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงมาตรการความปลอดภัย รวมถึงการร่วมแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่นและร่วมกันลดผลกระทบตามประเพณีไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาช่วยรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและการเกิดปัญหาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ประชาชนที่จะไปร่วมงานลอยกระทงตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ควรประมาทและต้องป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำทั้งการโดยสารเรือ การพลัดตกน้ำระหว่างลอยกระทงบนโป๊ะ ท่าเทียบเรือ และทำน้ำต่าง ๆ

๓.๒ นอกจากอุบัติเหตุทางน้ำและภัยจากอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง สิ่งที่ต้องเพิ่มความปลอดภัยระดับหนึ่งคือ ภัยจากการจุกพลู ประทัด และดอกไม้เพลิง เนื่องจากยังพบอันตรายจากเรื่องนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปี

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักงานเทศกิจ สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทงของ กทม.และสถานที่ต่างๆ ที่จัดงานลอยกระทง รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานลอยกระทง โดยเฉพาะสถานที่จัดงานที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหนาแน่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่มาร่วมงานวันลอยกระทงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

๔.๒ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของโป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือ ริมน้ำเจ้าพระยา และท่าเทียบเรือในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมต่อการใช้งาน มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวันลอยกระทง ตลอดจนการประสานความร่วมมือจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุอื่นในวันลอยกระทง โดยเฉพาะบริเวณริมน้ำ โป๊ะเรือ และท่าเรือโดยสารที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย

๔.๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือจำหน่ายดอกไม้ไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากพลู ประทัด ดอกไม้ไฟ และดอกไม้ไฟที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมถึงการเตรียมความพร้อมบริการทางการแพทย์ของ กทม. เช่น หน่วยเคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อดูแลความปลอดภัยในวันลอยกระทงและพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

๔.๔ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ ๑ กระทง ๑ ครอบครัว เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพิจารณาส่งเสริมและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการร่วมงานประเพณีลอยกระทงในปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การลอยกระทงผ่านระบบออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.thaipost.net, www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th,
www.thairath.co.th, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net,
www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com,
www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com,
www.today.line.me